

1.4 ผลการดำเนินงานของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์โครงการ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ของตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
							บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ระบบการสรรหา (Recruitment)									
1. การวางแผนอัตรากำลัง									
1	จัดทำกรอบอัตรากำลัง ของบุคลากรของคณะ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม	เพื่อทบทวนและจัดทำกรอบ อัตรากำลัง ให้เพียงพอต่อความ ต้องการอัตรากำลังของคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ความสำเร็จใน การจัดทำ กรอบ อัตรากำลัง	กรอบ อัตรากำลัง	บุคลากรภายใน คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	-	√	
2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง									
1	การสรรหาและ คัดเลือก บุคลากร	เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เข้าปฏิบัติงาน	ร้อยละของการ สรรหาบุคคล เข้าทำงานได้ ตามประกาศ	≥80	บุคลากรภายใน คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	-	√	
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน									

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายของตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
							บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการประเมินปฏิบัติงาน	100	บุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	-	√	
ระบบการพัฒนา (Training & Development)									
1	การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	100	บุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564		√	
ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบการบำรุงรักษา									
1.	การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า								

กิจกรรม/โครงการ		วัตถุประสงค์โครงการ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ของตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	
								บรรลุ	ไม่บรรลุ
	การจัดทำเส้นทาง ความก้าวหน้า	1.โครงการพัฒนาความพร้อมของ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ร้อยละของ บุคลากรสาย สนับสนุน วิชาการที่ได้รับ การพัฒนาตาม สมรรถนะ ประจำสายงาน	ร้อยละ \geq 25	บุคลากรสาย สนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	-	√	
		2.โครงการเพิ่มตำแหน่งทาง วิชาการ	ร้อยละของ อาจารย์ประจำ ที่ดำรง ตำแหน่งทาง วิชาการ	ร้อยละ \geq 80	บุคลากรสาย วิชาการคณะ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564		√	